

สถานการณ์ราคาสุกร และราคาไข่ไก่

กรมการค้าภายใน ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าหมวดอาหารโปรตีนที่จำเป็นต่อการครองชีพของพี่น้องประชาชน เช่น เนื้อหมู ไข่ไก่ และเนื้อไก่ในตลาดสดทั่วไป เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ขณะนี้ราคาอ่อนตัวลงจากช่วงก่อนตามภาวะการผลิตการตลาดของแต่ละสินค้า ดังนี้

สุกร : ในช่วงต้นปี กรมการค้าภายในได้เชิญสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และบริษัทผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่มาเจรจา และมีมติ (4 ก.พ.53 และ 18 พ.ค.53) ให้ตรึงราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่ กก.ละ 61 - 62 บาท เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าปลีก (เชิง) สามารถจำหน่ายหมูเนื้อแดงได้ที่ราคา กก.ละ 115 - 120 บาท ทำให้ราคาสุกรมีชีวิตและราคาหมูเนื้อแดง ทรงตัวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553

การกำกับดูแล กรมการค้าภายใน มีการติดตามตรวจสอบภาวะการค้าและราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงใกล้ชิดต่อเนื่อง พร้อมกำกับและป้องปรามผู้ค้าปลีกมิให้จำหน่ายหมูเนื้อแดงเกิน กก.ละ 120 บาท หากพบว่ามีตลาดที่ขายเกิน กก.ละ 120 บาท จะประสานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและบริษัทผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่จัดหาเนื้อหมูธงฟ้า ราคา กก.ละ 115 - 120 บาท ไปจำหน่ายในตลาดดังกล่าว

ที่ผ่านมา มีบางกระแสข่าวแจ้งว่า ราคาเนื้อหมูเกินกว่า กก.ละ 120 บาท โดยข้อเท็จจริงแล้ว คือ

- ตลาดสดทั่วไป จะมีชิ้นส่วนของเนื้อสันนอก หรือ เนื้อสันในที่เป็นเนื้อส่วนที่ผู้บริโภคระดับกลางถึงระดับบนนิยม ราคาปกติจะสูงกว่าเนื้อแดง คือ อยู่ที่ กก.ละ 120 - 130 บาท

- **ห้างสรรพสินค้า** มีเนื้อหมูพรีเมียมที่ได้รับการรับรอง เป็นสินค้าทางเลือกให้ผู้บริโภค เช่น เนื้อหมูอนามัย เนื้อหมูปลอดสาร ซึ่งราคาจะสูงกว่าราคาในตลาดสดทั่วไป เช่น หมูเนื้อแดง จะอยู่ที่ กก.ละ 120 – 130 บาท เป็นต้น

ปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม อ่อนตัวลง กก.ละ 1 บาท โดยราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง อ่อนตัวลงจาก กก.ละ 61 – 62 บาท เป็น กก.ละ **60 – 61 บาท** ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2553 เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง ทำให้สุกร โตเร็ว ภาวะการค้ำค่อนข้างชะลอตัว เนื่องจากราคาสูงกว่าอาหารอื่น เช่น เนื้อไก่ ปลา ฯ และภาวะฝนตกชุก ทำให้การซื้อขายไม่คล่องตัว รวมทั้งมีอาหารจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้เลือกบริโภคเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จากราคาสุกรมีชีวิตที่อ่อนตัวลงและภาวะการค้ำค่อนข้าง ชบเซาดังกล่าว ประกอบกับปริมาณสุกรที่มีแนวโน้มว่าจะออกสู่ตลาด สม่่าเสมอ ไม่มีปัญหาขาดช่วง คาดว่า อาจจะทำให้มีการปรับราคาขายปลีก เนื้อหมูในบางตลาดลดลง เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการค้าให้คล่องตัวขึ้น

ไข่ไก่ : นอกจากมาตรการบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากราคาไข่ไก่ที่ปรับสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ กรมการค้าภายในได้ดำเนินมาตรการเพิ่มเติม โดยแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ขึ้น ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิต การจำหน่าย รวมทั้งพฤติกรรมทางการค้าและกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ซึ่งจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ได้แจ้งว่า ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในด้านการบรรเทาภาระผู้บริโภค โดยปรับลด

ราคาไข่ไก่คละ หน้าฟาร์มลงอีกฟองละ 0.10 บาท จากฟองละ 2.80 บาท เป็นฟองละ 2.70 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2553

จากราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ปรับลดลงดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาขายส่งขายปลีกไข่ไก่ ในตลาดสดทั่วไปปรับลดลงด้วยในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือตลาดสดกำกับดูแลผู้ค้าไข่ไก่ในตลาดให้กำหนดราคาขายปลีกไข่ไก่ ตามเกณฑ์การค้าที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ฟองละ 2.70 บาท โดยมีราคาขายส่งขายปลีกไข่ไก่แนะนำ ดังนี้

ราคาขายส่งขายปลีกไข่ไก่แนะนำ

- ไข่ไก่ เบอร์ 0	ขายส่งไม่เกินฟองละ 3.20 บาท	ขายปลีกไม่เกินฟองละ 3.50 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 1	ขายส่งไม่เกินฟองละ 3.00 บาท	ขายปลีกไม่เกินฟองละ 3.30 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 2	ขายส่งไม่เกินฟองละ 2.90 บาท	ขายปลีกไม่เกินฟองละ 3.20 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 3	ขายส่งไม่เกินฟองละ 2.80 บาท	ขายปลีกไม่เกินฟองละ 3.10 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 4	ขายส่งไม่เกินฟองละ 2.70 บาท	ขายปลีกไม่เกินฟองละ 3.00 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 5	ขายส่งไม่เกินฟองละ 2.60 บาท	ขายปลีกไม่เกินฟองละ 2.90 บาท

เนื้อไก่ : ปัจจุบันราคาไก่มีชีวิต หน้าโรงฆ่า กทม. อยู่ที่ กก.ละ 34-35 บาท ราคาขายปลีกไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) อยู่ที่ กก.ละ 60-62 บาท ส่วนราคาขายปลีก (ตลาดสด กทม.และปริมณฑล) ชิ้นส่วนเนื้อน่อง สะโพก และเนื้ออก อยู่ที่ กก.ละ 65-68 บาท และ กก.ละ 75-80 บาท ตามลำดับ เป็นระดับราคาที่ถูกลงกว่าเนื้อหมู และเป็นปัจจัยจูงใจให้มีการบริโภคและใช้แทนเนื้อหมูด้วยเช่นกัน

.....